

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH**

Số: 63 /UBND-KT

V/v tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Ất Ty, tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng năm 2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Bình, ngày 14 tháng 01 năm 2025

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, trong những năm qua, các sở, ngành, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và Nhân dân trong tỉnh đã hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát huy vai trò phòng hộ của rừng, cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm 2024, toàn tỉnh đã trồng được 11.405 ha rừng, vượt 27% kế hoạch; thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh đạt 2,101 triệu cây, vượt 13,3% kế hoạch; khai thác gỗ rừng trồng đạt 810.946 m³, vượt 62% kế hoạch; giá trị xuất, nhập khẩu các mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 35,4 triệu USD; công tác bảo vệ rừng có chuyển biến tích cực, vi phạm pháp luật về lâm nghiệp giảm đáng kể cả về số vụ và diện tích rừng bị thiệt hại. Tuy vậy, lĩnh vực lâm nghiệp vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, khó lường; nguồn vốn và chính sách đầu tư cho lâm nghiệp còn hạn chế; đời sống, thu nhập của người dân làm nghề rừng còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có; một số nơi, tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, cháy rừng vẫn còn xảy ra.

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế; chủ động, tích cực chuẩn bị tổ chức tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Ất Ty gắn với thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng cây, trồng rừng ngay từ đầu năm 2025; thực hiện Chỉ thị số 9892/CT-BNN-LN ngày 26/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Việc tổ chức phát động “Tết trồng cây” thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; động viên các cấp, các ngành và huy động nguồn lực từ xã hội hóa, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. Phát động phong trào thi đua phần đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu trồng cây xanh trong thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo Kế hoạch số 1547/KH-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh. **Toàn tỉnh lấy ngày 03/02/2025 (tức ngày mùng 06 tháng Giêng năm Ất Ty) là ngày tổ chức phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2025** và tiếp tục duy trì phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng liên tục trong năm; quan tâm trồng cây xanh trong rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất, trồng cây xanh phân tán ở cả khu vực đô thị và nông thôn, tạo môi trường cảnh quan, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch đẹp.

Tổ chức Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Ất Ty cấp tỉnh tại đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đồng Hới. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Ất Ty cấp tỉnh và mời Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị của tỉnh và Trung ương trên địa bàn tham gia trồng cây.

- Xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp năm 2025 theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững theo hướng phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, đa dạng hóa các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp; nhân rộng các mô hình có hiệu quả; chú trọng khâu chọn, tạo giống cây trồng lâm nghiệp, cây bản địa, thâm canh rừng phù hợp với hệ sinh thái để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng; đẩy mạnh thực hiện các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ lâm sản, chia sẻ lợi ích trong chuỗi sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư trồng rừng sản xuất và chế biến lâm sản, phát triển du lịch sinh thái; chế biến, xuất khẩu lâm sản đáp ứng theo yêu cầu, tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh triển khai dịch vụ môi trường rừng và thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc về phòng cháy, chữa cháy rừng từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; rà soát, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng sát với thực tế; bố trí lực lượng, phương tiện, hậu cần sẵn sàng để xử lý tình huống cháy rừng xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Thường xuyên theo dõi thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng do Cục Kiểm lâm cung cấp trên trang website.kiemlam.org.vn và thông tin dự báo

thời tiết, nguy cơ nắng nóng, nguy cơ cháy rừng trên các bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam. Gìn giữ, duy trì và bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, các giá trị văn hóa lịch sử và môi trường trong hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ; nhất là bảo vệ, bảo tồn các loài động thực vật nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 911/KH-UBND ngày 21/5/2024 của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc cập nhật theo dõi diễn biến rừng kịp thời, sát thực tế; bố trí nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ điều tra rừng theo kế hoạch. Đẩy mạnh chuyên đổi số, ứng dụng công nghệ cao trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng hiệu quả, duy trì chế độ thường trực công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra rừng, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2025 theo Kế hoạch số 2473/KH-UBND ngày 25/12/2024 của UBND tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các địa phương thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại văn bản này.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia, giám sát quá trình thực hiện phòng trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Website Quảng Bình tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của tỉnh về Tết trồng cây; đưa tin, bài kịp thời về kết quả thực hiện, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng.

- Sau khi thực hiện “Tết trồng cây”, các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình làm tốt; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy; (B/c)
- Thường trực HĐND tỉnh; (B/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH, NCVX, THCB;
- Lưu: VT, CVNN. ✓

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đoàn Ngọc Lâm